



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที 24 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="76 432 148 504"></div> <div data-bbox="151 443 422 488">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</div> <p>พายุวิภา</p> <p>1. เตรียมพร้อมรับมือ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, pptvhd, thaipbs, hfocus) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์พายุ “วิภา” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบ 49 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ สธ.ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยทีม Mcatt พร้อมดูแลด้านจิตใจประชาชน และ รพ.ทุกแห่งต้องเตรียมเวชภัณฑ์ ยา และ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ล่าสุดมีรายงานผลกระทบใน 3 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน และพะเยา รวม 20 อำเภอ สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.เวียงสา รพ.เชียงกลาง รพ.สต.ริม รพ.เชียงคำ และ รพ.เทิง โดย จ.น่าน ได้เตรียมแผนอพยพผู้ป่วยจาก รพ.ทุกแห่ง 844 รายหากสถานการณ์รุนแรง ด้าน สสจ.น่าน เชียงราย และพะเยา เปิดศูนย์ PHEOC ระดับจังหวัดและปฏิบัติตามแผนช่วยเหลืออย่างเข้มข้น ขณะที่ รพ.เทิง จ.เชียงราย ตั้งจุดบริการฉุกเฉินที่ รพ.สต.บ้านปางค่า ดูแลประชาชนในพื้นที่ ต.ดับเต่า โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>2. รพ.น่าน อพยพผู้ป่วยด่วน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, sondhitalk, TNN, hfocus, mcot) - เมื่อเวลา 20.30 น. รพ.น่าน ประกาศหยุดบริการชั่วคราว พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไป รพ.สนามกองบิน 466 หลังน้ำท่วมฉับพลันเข้าพื้นที่ชั้นล่าง พร้อมตั้งแนวกันน้ำไม่ให้กระทบห้องไอซียูและห้องผ่าตัด ขณะที่ ถนนหน้า รพ. น้ำท่วมสูง 30-50 ซม. รถพยาบาลเข้าถึงลำบาก ต้องใช้เปลหามลุยน้ำกว่า 100 เมตร ขอให้ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ใช้บริการสถานพยาบาลอื่นก่อน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สสน. - นพ.วีรุฒ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เผย สถานการณ์น้ำท่วม รพ.น่าน ล่าสุดได้รับรายงานยังมีตึกให้บริการได้ 2 ตึก พร้อมเครื่องปั่นไฟ ยังสามารถดูแลผู้ป่วยในได้ ไม่ต้องย้ายออกจาก รพ. แม้อัตราคำลังจะลดลงเนื่องจากเดินทางเข้าออกลำบาก ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินย้ายไปให้บริการที่ฝูงบิน 466 กองทัพอากาศ และเปิดรพ.สนามที่สนามบินน่าน โดยมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) จากเขตสุขภาพที่ 1 มาช่วยเปิดบริการ</p> <p>3. เตรียมทีม MCATT ดูแลจิตใจ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, Chiangmainews, hfocus, TNN) - กรมสุขภาพจิต ขานรับนโยบาย รมว.สธ. มอบทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ร่วมกับทีม MCATT จังหวัดและอำเภอ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยใช้หลักปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) และแนวทาง 3 ส. “สอดส่อง มองหา ใส่ใจ” เพื่อให้กำลังใจและเฝ้าระวังภาวะเครียดอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดสายด่วน 1323 ให้คำปรึกษา 24 ชม.</p> <p>4. ขอความช่วยเหลือ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชรโฟสต์ คุณไอซ์ ปรีญาภัชร์ ขอความช่วยเหลือกลางดึกกระบุง บ้านลลิสลา ช่างวัดมิ่งเมือง ดิดคุนย์ อสม. มีคนไข้ 12 คน ในจำนวนนี้ติดเตียง 3 คน</p> <p>5. รพ.เชียงคำ น้ำทะเลลึกเข้าพื้นที่บางส่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา โพสต์ขณะนี้ น้ำทะเลลึกเข้าพื้นที่บางส่วนของ รพ. ต้องย้ายรถในจุดจอดของ จนท. บางส่วน และการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรภายใน รพ. ส่วนบริการทางการแพทย์ยังไม่ได้รับผลกระทบ รพ.ยังเปิดบริการตามปกติ</p>	
<p>รณรงค์สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- รมช.สธ. ชัยชนะ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ถ.ข้าวสาร ตรวจสอบร้านอาหาร ร้านกัญชาทางการแพทย์ ร้านนวดแผนไทย และสถานบันเทิง รณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ย้ำหากพบการกระทำผิด เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ทันที เตรียมขยายการตรวจสอบไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา โดยเน้นความร่วมมือหลายหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานบริการทั่วประเทศ</p>	-
<p>ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus, opt-news)</p> <p>- รมช.สธ.อนุชา ในฐานะรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้เดินทางมายังอาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อพบปะพูดคุยและหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง สธ. กับ สช. โดยประกาศจุดเน้น 4 ประเด็นเร่งด่วนสร้างระบบสุขภาพชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น - เกษตรปลอดภัย - เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ - สังคมผู้สูงวัยเกื้อกูลกัน มุ่งสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยงภาคี ร่วมก้าวข้ามข้อจำกัด เสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ - คุณภาพชีวิตทุกมิติ</p>	-
<p>ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สธ. - เครือข่ายด้านโรคธาลัสซีเมีย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2568 เปิดพื้นที่นำเสนอวิทยาการใหม่ ๆ ด้านการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคธาลัสซีเมียให้ได้ผล รวมถึงเผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>สธ.MOUเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับคณะแพทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thailandplus, hfocus)</p> <p>- สธ. เดินหน้ายกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของปชช. อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมลงนามกับอีก 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาคในเดือนสิงหาคมนี้ และจะสร้างความร่วมมือ MOU และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล กับ สปสช. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Financial Data Hub ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p>	-
<p>อบรมการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดการฝึกอบรมการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติตามแนวทาง GACP อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับประกาศ กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบกัญชาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ และสามารถจำหน่ายในระบบการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>	-
<p>อบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p>	-



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชน ดึงพลังเครือข่ายภาคประชาชน อสส. และ อสม. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ร่วมคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน์</p>	
<p>ป็นผู้ตรวจประเมิน ASEAN Cosmetic GMP 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. ติตปิกเสริมแกร่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP เพิ่มความเข้าใจ ทักษะ และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถให้คำแนะนำผู้ผลิตและเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมิน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสถานที่ผลิต เครื่องสำอางไทยให้เป็นสากล</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อีจัน, ไทยนิวส์ออนไลน์)</p> <p>- กรมอนามัย เผยกรณีกินทุเรียนกับน้ำอัดลมพิษร้ายแรงกว่าพิษงูเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่พบงานวิจัย หรือหลักฐานทางวิชาการที่รองรับว่า การกินทุเรียนกับน้ำอัดลมจะเป็นพิษเฉียบพลันหรืออันตรายถึงชีวิตและการให้ข้อมูลว่า “กินทุเรียนกับน้ำอัดลมพิษร้ายแรงกว่าพิษงูเท่านั้น” เป็นการกล่าวที่เกินจริงเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง หากบริโภค มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่ไม่ได้มี พิษเฉียบพลันเหมือนพิษของงูเท่าตามที่ถูกกล่าวอ้าง</p>	-
<p>ฉีดสารกัมมันตรังสีผ่านหลอดเลือดแดง ทางเลือกใหม่รักษามะเร็งตับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynew, thansettakij, bangkokbiznews, hfocus)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีการฉีดสารกัมมันตรังสีผ่านทางหลอดเลือดแดง (TARE) ทางเลือกใหม่ ของการรักษามะเร็งตับ สามารถเพิ่มโอกาสการรักษาให้กับผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ จึงได้มีการพัฒนาทักษะของ บุคลากร ปรับปรุงความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้บริการ TARE ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ</p>	-
<p>รพ.ประสาชเชียงใหม่เพิ่มบริการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- รพ.ประสาชเชียงใหม่ รพ.เฉพาะทางด้านโรกระบบประสาท เพิ่มศักยภาพบริการ โดยเพิ่มบริการด้านอายุรกรรมทั่วไปและ ศัลยกรรมทั่วไป (Neuro+) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ และใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และสะดวกมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- กรม สบส. เปิดรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เรื่อง ค่าธรรมเนียม)” ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ก.ค. 68 กรณีปรับ - กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. เพิ่ม เช่น ค่าขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ จากเดิม 3,000 เป็น 1 หมื่นบาท</p>	-
<p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ Bangkokbiznews</p> <p>- ทำเนียบรัฐบาล เผยที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 22 ก.ค.68 ได้เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบ 2569 ตามที่ก.การคลังเสนอ รวมวงเงินทั้งสิ้น 126,528 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ร้องรับถูกคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเพิ่ม งบกลางอีก 34,321 ล้านบาท</p>	-
<p>การสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thecoverage, thansettakij, hfocus)</p> <p>- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเวชระเบียนเพื่อเบิกจ่ายชดเชยในระบบหลักประกันสุขภาพ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เผยถึงประเด็นการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนว่า การสุ่มตรวจเป็นสิ่งจำเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐที่มี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>งบประมาณจำกัด เพราะเป็นการช่วยรักษาสมดุลระหว่างงบประมาณกับการให้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงลดสิ่งๆที่เรียกว่า การให้การตรวจ และการรักษาเกินความจำเป็นของแพทย์ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังช่วยให้การวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมมีความแม่นยำ เหมาะสม และสร้างความเป็นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น พร้อมเผยปัจจัย ทำให้หลาย รพ. ถูกปรับอัตราจ่ายหลัง สปสช. สุ่มตรวจสอบ เชื่อแม้บาง รพ. จะถูกปรับลดอัตราจ่ายลงในเคสที่ถูกสุ่มตรวจ แต่ถ้าสร้างสมดุลการใช้ทรัพยากรเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายดีก็ยังมีอยู่ได้ เพราะมีส่วนหนึ่งที่ได้กำไร</p>	
<p>โครงการ “Patient Safety Roadshow”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ลงพื้นที่ Site visit tracing in hospital at HACC khonkaen : Patient Safety Road Show ภายใต้การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร สาธารณสุขและประชาชน (3P Safety Membership) เป็นกิจกรรมที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับ Emergency Care Research Institute และศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากโรงพยาบาลนำร่อง จากการนำข้อมูลการเรียนรู้มาทบทวนเหตุการณ์การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และตามรอยกรณีศึกษาจากหน้างานในการนำไปพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>บุกหลายโรงงาน ผลิตน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, workpointnews)</p> <p>- จนท.ตำรวจ สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา สนธิกำลังฝ่ายปกครอง และสสอ.โชคชัย บุกหลายโรงงานแปรรูปน้ำกระท่อมเถื่อนในพื้นที่ หมู่ 11 ต.โชคชัย จับกุมผู้ต้องหา 13 คน พร้อมของกลางน้ำกระท่อมกว่า 1,000 ขวด ยาแก้ไอยี่ห้อค็อกซ์ 17 ลัง และอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก โดยนายตระการ ผู้เช่าและดูแลโรงงานรับสารภาพ เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาผลิตและครอบครองยาผิดกฎหมายเพื่อจำหน่าย ด้านเภสัชกรอำเภอโชคชัยเตือนการใช้น้ำกระท่อมผสมกระท่อมเสี่ยงอันตรายรุนแรงถึงขั้นไตวายฉับพลัน</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>1.ร่างประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ 69</p> <p>- เสียสะท้อนผู้ให้บริการบัตรทองต่อ “ร่างประกาศบริหารกองทุน ปีงบประมาณ 69” เห็นพ้องหยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็น-บริหารงบประมาณโปร่งใส พร้อมหนุนอนาคตควร “ร่วมจ่าย” ด้าน ผอ.รพ.ราชบุรี เสนอทางออก 3 ระยะ ขอให้ สปสช. เร่งศึกษาต้นทุน ขณะที่นายกสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น เสนอแยกงบฯ OP Refer แก้ปมใบส่งตัว</p> <p>2.เล็งเพิ่มหน่วยบริการมาตรา 3</p> <p>- สปสช. เล็งเพิ่มหน่วยบริการมาตรา 3 ระบบบัตรทอง ศูนย์ฝึกผู้รักล่องเสียงภูมิภาค รพ.มะเร็งบพบุรี - ชุมชนบำบัด CBTx บ้านมาลาอี อุดรธา ต้นแบบการดูแลฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครบวงจร” เล็งขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการมาตรา 3 ยกระดับการดูแลผู้ป่วย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบบัตรทอง</p>	
<p>กลิ่นกัญชากระทบการท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจหมอลี้น้ำพาด้า โพสต์ข้อความเห็น กรณีเพจ Phuket Times ระบุ จ.ภูเก็ต นักท่องเที่ยวคุณภาพหายหมด บ่นว่าจะไม่มาภูเก็ตอีกแล้ว เพราะมีแต่กลิ่นกัญชา ต้องการมาพักผ่อนกับครอบครัว ไม่ใช่มาดมกัญชา ซึ่งมองว่าอาจเป็นสาเหตุที่นักท่องเที่ยวดี ๆ ลดลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะฝั่งยุโรป</p>	
<p>ยื่นปลัด กษ.-สธ.แก้กลิ่นเหม็นฟาร์มไก่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ch7)</p> <p>- นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ส่งหนังสือถึงปลัด กษ. และปลัด สธ. เรียกร้องให้ตรวจสอบฟาร์มไก่ไข่ 50,000 ตัว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลังชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้ไก่เหม็นรบกวน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สิทธิความเป็นอยู่ และอาการกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสุขลักษณะฟาร์มดังกล่าว	
<p>กัมพูชาพบผู้ป่วยไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, pptvhd)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยกัมพูชามียืนยันพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์ย่อย 2.3.2.1e รายที่ 13 ของปี 2568 เป็นเด็กชายอายุ 6 ขวบ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกและอาการวิกฤต ล่าสุดมีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดและยังไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ขณะที่ในไทย แม้ไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานเกือบ 20 ปี แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น</p>	-
<p>เตรียมเปิดตัวโค้กเวอร์ชันใหม่ในสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd)</p> <p>- บริษัทโคคา-โคล่า ประกาศเปิดตัวโค้กสูตรใหม่ในสหรัฐฯ ใช้น้ำตาลอ้อยแทนน้ำเชื่อมข้าวโพด (HFCS) ภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่าได้ผลักดันให้บริษัทเปลี่ยนสูตรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โคคา-โคล่าระบุว่า สูตรหลักจะยังคงเดิม โดยสูตรน้ำตาลอ้อยจะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เจมส์ ควินซี ซีอีโอ เผยว่า บริษัทต้องการตอบสนองความหลากหลายของผู้บริโภค แม้นักวิชาการเตือนว่า น้ำตาลไม่ว่าจะชนิดใดก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพ หากบริโภคมากเกินไป</p>	-